

Có phßi nhà nßc CSVN đã bơm tiền đßu tß vào nhißu cß sß kinh doanh nßi các thành phß đông dân Mß gßc Vißt nhß Qußn Cam, San Jose, Houston...?

Nhà nßc Hà Nßi chính thßc nhìn nhßn rßng Hoa Kß là mßt trong “các đßa bàn trßng đß m” đß chính phß CSVN bơm tiền vào đßu tß, theo mßt bßn tin trên báo Hà Nßi Mßi hôm 12-10-2008.

Trong các đß án đßu tß đß c phß bißn trong bßn tin nhan đß “Doanh nghißp VN đßu tß ra nßc ngoài: Cßn cú hßch mßi” hôm 12-10-2008, báo Hà Nßi Mßi tißt lß rßng nhà nßc CSVN đã “đßu tß 30 trißu USD xây đßng Trung tâm thßng mßi tßi Hoa Kß,” nhßng bßn tin không nói rõ là “Trung tâm thßng mßi” này đß c xây hay mua lßi ở thành phß nào tßi Hoa Kß.

Bßn tin báo Hà Nßi Mßi có mßt sß chi tißt đáng chú ý, cho thßy quyßn lß c kinh tß nhà nßc CSVN đã thß tay xa nhißu ngàn đßm, đß c trích nhß sau:

“Đß có 320 đß án vßi 2,5 tß USD tßi 35 qußc gia và vùng lãnh thß ...

Đßn nay, Vißt Nam đã có khoßng 320 đß án đßu tß ra nßc ngoài (ĐTRNN) vßi 2,5 tß USD tßng vßn đßng ký, trong đó 1 tß USD đã thßc hißn. ĐTRNN đß c đánh giá là kß hoßch “đß tßt, đßn đßu” cßa các doanh nghißp Vißt Nam trong năm thß hai hßi nhßp WTO song lßi gßp quá nhißu rào cßn cũng nhß thißu hß trß vß mßt chính sách.

Nß rß nhßng ít tính cßnh tranh

Trong năm 2007, Vißt Nam có 64 đß án ĐTRNN vßi 391,2 trißu USD tßng vßn đßng ký, tăng 77% vß sß đß án so vßi năm 2006. Quy mô vßn đßu tß bình quân cßa các đß án ĐTRNN đßt trên 6 trißu USD/đß án. Trong đó, lĩnh vßc nông - lâm - ngư nghißp có 17 đß án vßi tßng vßn 156,8 trißu USD, chißm 40% tßng vßn ĐTRNN. Các đß án đßu tß vào lĩnh vßc này chß yßu là đß án trßng cây công nghißp, cao su, đßu... tßi Lào (lßn nhßt là đß án trßng cao su có tßng vßn đßu tß đßng ký 81,99 trißu USD do Công ty CP Cao su Đßu Tißng Vißt - Lào đßu tß). Tißp theo, lĩnh vßc công nghißp có 23 đß án vßi tßng vßn 147,1 trißu USD, chißm 38%. Lĩnh vßc này chß yßu

gồm các dự án đầu tư vào công nghiệp nặng, bao gồm các dự án khí. Trong đó, lớn nhất là dự án thăm dò, khai thác dự án khí tại Madagasca, tổng vốn đầu tư 117,3 triệu USD do Tổng công ty Dầu khí phát triển dự án khí thềm hiên... Lĩnh vực dịch vụ có 24 dự án với tổng vốn 87,2 triệu USD, chiếm 22%. Hai dự án lớn nhất trong lĩnh vực này thuộc Công ty cổ phần Dầu khí xây dựng và khai thác công trình giao thông 584 (dầu 30 triệu USD xây dựng Trung tâm thương mại tại Hoa Kỳ) và Tổng công ty Viễn thông quân đội Viettel (dầu thi công và khai thác mạng viễn thông số dự án công nghệ VOIP cung cấp dịch vụ điện thoại và mạng thông tin di động tại Campuchia với 27 triệu USD vốn đầu tư).

Như vậy, các doanh nghiệp Việt Nam đã rời bỏ "hiên diện kinh tế" 35 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong đó, châu Á chiếm phần lớn với 167 dự án, tổng vốn đầu tư khoảng 751 triệu USD. Không chỉ dự án phần vi khu vực, các doanh nghiệp Việt Nam đã xuất khẩu vốn sang các quốc gia ở châu Âu, châu Mỹ. Ngoài các "dự án truyền thống" như xây dựng trung tâm thương mại, còn có những dự án khai thác, sản xuất các sản phẩm có tính cạnh tranh cao...(..)"

Độc biết, chính mặt cán bộ cao cấp CSVN đã chĩa danh Hoa Kỳ là đỉnh bàn tròn ngồi. Bên tin viết như sau:

"...Tôi muốn hỏi ông ĐTRNN, ông Cao Việt Sinh, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch - Đầu tư khuyến khích đã đến lúc Nhà nước cần thông tin quan trọng coi ĐTRNN là phần quan trọng nhất giành quyền chủ động trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. Nhiệm vụ kiến nghị các nhà đầu tư trong nước phải đầu tư đi đầu tiên hân nã để "đem vốn" ra nước ngoài. Thứ nhất, cần có cơ chế hỗ trợ, khuyến khích để thúc đẩy hoạt động ĐTRNN, trong đó, có những giải pháp đột phá, mang tính chất "cú hích" để khuyến khích doanh nghiệp. Đồng thời, phải tăng cường công tác xúc tiến đầu tư trong những năm tới, cần thúc đẩy đầu tư của Việt Nam sang một số địa bàn tròn ngồi (Lào, Nga, Hoa Kỳ, Campuchia).."